



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
11 กันยายน 2562



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์), เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ประชาชาติธุรกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "อนาคตสาธารณสุขไทยหลังโควิด 19" ว่า อย่าเพิ่งคิดว่าเราปลอดภัย เพราะอาจเกิดการระบาดระลอก 2 ได้เสมอ เนื่องจากอาจมีผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศ และการลักลอบเข้าประเทศตามแนวชายแดน แต่ สธ.พร้อมจะดูแลพี่น้องคนไทยให้ปลอดภัย มีการตั้งปราการป้องกันผู้ป่วยจากต่างประเทศ มี State Quarantine ดูแลผู้เข้าประเทศ ขณะที่กรมควบคุมโรคได้กระจายทีมลงไปตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในประเทศ และผู้ป่วยจากต่างประเทศที่อาจมีการลักลอบเข้าประเทศ สิ่งสำคัญที่ยังต้องคำนึงถึงอยู่เสมอคือต้องคงมาตรการด้านสาธารณสุขและชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ลดความแออัด ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมการระบาดได้ หากมีผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกินวันละ 50-100 ราย ศักยภาพของระบบสาธารณสุขจะสามารถรองรับได้ รวมถึงต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สถานการณ์กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่มีผู้ป่วยหรือมีผู้ป่วยในวงจำกัด โดยต้องเน้นการดำเนินงานทั้งการป้องกัน ค้นหา รักษา และควบคุม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อจะมีอาการรุนแรง เพิ่มศักยภาพให้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลได้มากขึ้น เพิ่มจำนวนทีมสอบสวนโรคอีก 3-5 เท่า ชักซ้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว พัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ระบบการจัดการข่าวสารและการสื่อสารความเสี่ยง ยกกระตือรือร้นการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีระบบสำรองเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสม การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ออกแบบแผนกผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยนอก (OPD) เพื่อลดโอกาสสัมผัสเชื้อ ลดความแออัดในโรงพยาบาล นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมศักยภาพ และยกระดับห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ขณะนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ แต่ประชาชนจะต้องไม่ประมาท สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือการระบายอากาศเป็นระบบปิด ให้สแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เข้า-ออกสถานที่ ไม่นำมือมาสัมผัสสิ่งต่าง ๆ จมูก ปาก ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น สำหรับสถานประกอบการ ขอให้จำกัดจำนวนการเข้าใช้บริการตามที่ราชการกำหนด ตรวจสอบอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการ และสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เพื่อความสะดวกในการติดตามหากพบผู้ติดเชื้อในสถานที่ ทั้งนี้ สธ.ยังคงเข้มมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองป้องกันโรคตามแนวชายแดน และโรงพยาบาลมีความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ป้องกัน ยาและเวชภัณฑ์พร้อมให้การดูแลรักษาหากพบผู้ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์ ข่าวสด)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีคนฆ่าตัวตาย 2,092 ราย ซึ่งคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ต้มยำกุ้งเมื่อ 23 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ก็มีกรมสุขภาพจิตยังเป็นห่วงการฆ่าตัวตายต่าง ๆ ในโลกโซเชียลมากขึ้น เช่น ข้อความส่งเสีย, ข้อความบอกลา และข้อความวางแผนการทำร้ายตัวเอง กลุ่มคนเหล่านี้ต้องเร่งช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน ดังนั้นการศึกษาและพัฒนาระบบการทำงาน กับกองปราบฯ ในด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายเชิงรุก ถือเป็นงานเปิดมิติการทำงานรูปแบบใหม่ของงานด้านสุขภาพจิตของไทยในอนาคต

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวอิศรา, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, prachachat, sanook, thebankokinsight, businessstoday, kapook)

- ศบค. รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวัน ประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ (ชาวคูเวต 5 ราย, อินเดีย 2 ราย) และเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 24 ราย จึงมีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,310 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.83 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 86 ราย หรือร้อยละ 2.49 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,454 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์ มติชน), เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)

- ศบค. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1 แก่บุคลากรของหน่วยราชการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และระดับจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การบริหารจัดการงานในระดับจังหวัดและเตรียมแผนรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ที่อิมแพค เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 630 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ศบค. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ คณะวิทยากรของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย

## ประเด็นข่าว

ตลอดจนคณะทำงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ)

- นายดอน ปรมดีวินัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 การเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข การรักษาห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อประชาชนและภาคธุรกิจของอาเซียน โดยออสเตรเลียได้ประกาศสนับสนุนเงิน 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สำหรับกองทุน COVID-19 ASEAN Response Fund

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(ผู้จัดการ, แนวหน้า)

- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแถลงสรุป 10 ผู้ต้องหา ปลอม Fake News ป่วนสถานการณ์โควิด 19 ทำประชาชนตื่นตระหนก ชี้สถิติการกระทำผิดลดลง หลังประชาชนระมัดระวังในโซเชียล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์)

- นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการองค์การ และอดีต ผอ.องค์การอนามัยโลก ในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ระบุถึงสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงไวรัสระบาด ว่า การลงทุนและการบริโภคในเอเชีย ถือว่าดีกว่าอเมริกาและยุโรป เพราะทุกคนให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน แตกต่างจากที่อื่นที่มีการซัดซิ้นตลอดเวลา ดังนั้นต้องค่อย ๆ เปิดประเทศ เราต้องอดทน การค้าต้นมองว่าหดตัวน้อยลง รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดีขึ้นทุกเดือน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เดลินิวส์)

- สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของ “ศบค.” อย่างเคร่งครัด พร้อมเดินทางจัดศึกจักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” วันที่ 6-16 ตุลาคม เส้นทาง “สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง-สุราษฎร์ธานี” นักกีฬาต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง โดยกำหนดว่าทีมชายจะต้องเดินทางถึงเมืองไทยอย่างช้า ในวันที่ 18 กันยายน และทีมหญิงจะต้องเดินทางมาถึงเมืองไทยไม่เกินวันที่ 28 กันยายน เพื่อให้ครอบคลุมกำหนดการกักตัว 14 วันก่อนการแข่งขัน

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1. การสอบสวนโรครณีมีติเจผู้ต้องโทษติดเชื้อโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ สยามกีฬา), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการ ประชาชาติธุรกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดเผย ผลการตรวจผู้สัมผัสผู้ต้องขังชายที่พบการติดเชื้อมาก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำรวม 1,004 คน พบ 570 คน ผลเป็นลบ ที่เหลืออยู่ระหว่างรอผล แต่ประชาชนจะต้องไม่ประมาท สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือการระบายอากาศเป็นระบบปิด ให้สแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เข้า-ออกสถานที่ ไม่นำมีมามาสัมผัส สวมหน้ากาก ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

สำหรับสถานศึกษา ถึงแม้ผู้ปกครองที่ติดเชื้อไปส่งเด็ก แต่ไม่ได้เข้าไปพื้นที่ด้านในโรงเรียน คนในโรงเรียนจึงไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง และโอกาสได้รับเชื้อต่ำมาก เนื่องจากไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ปกครองที่ติดเชื้อโดยตรง อีกทั้งมีการสวมหน้ากากขณะที่ไปส่งเด็กนักเรียน ดังนั้น จึงมีครูกับผู้ที่ทำการคัดกรองหน้าโรงเรียนเพียง 3 คนเท่านั้น ที่จัดอยู่กลุ่มเสี่ยงต่ำ อีกทั้งผู้ปกครองไปโรงเรียนครั้งสุดท้ายวันที่ 25 ส.ค. 2563 ซึ่งเกิน 2 สัปดาห์มาแล้ว และจากการคัดกรองของโรงเรียนก็ไม่พบว่ามีครูหรือนักเรียนป่วย อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันส่วนบุคคลก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น

#### 2. การตรวจสอบชายเกาหลีติดเชื้อโควิดจากไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(ไทยรัฐ)

- พล.ต.ต.ปิ ดินินทเศรษฐ์ ผบก.ตม. กล่าวถึง กรณีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีถูกตรวจพบเชื้อโควิด 19 หลังกลับจากไทย ว่า นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวชื่อนายคิม เดินทางมาจากเวียงจันทน์ สปป.ลาว เข้าไทยเมื่อวันที่ 16 มี.ค. วันที่ 20 ส.ค. มาขอต่ออายุหนังสือเดินทางที่ ตม.ส่วนย่อยเมืองทองธานี กระทั่งวันที่ 3 ก.ย. นายคิมไม่ได้มาฟังผลการอนุญาตให้อยู่ต่อ จากนั้นเวลา 00.15 น.วันที่ 4 ก.ย.ก็เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้โดยผ่านช่องทาง ตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนมีข่าวว่านายคิมติดเชื้อในวันที่ 5 ก.ย. รวมระยะเวลาที่นายคิมอยู่ในไทย 19 วัน ทั้งนี้ได้ตรวจสอบพบว่า มี จนท.ประทวน 1 นาย ร.ต.อ.หญิง อีก 1 นาย ที่ประจำอยู่ส่วนย่อยเมืองทองธานี ใกล้ชิดกับนายคิม ส่งตัวทั้งคู่ไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.เวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ ผลไม่พบเชื้อ รวมถึงให้ผู้ที่ใกล้ชิดตำรวจทั้ง 2 คน รวมทั้งหมด 28 คน หยุดงานพร้อมให้ไปตรวจหาเชื้อ ผลไม่พบเชื้อเช่นกัน แต่เพื่อความมั่นใจ ส่งตัวทั้งหมดไปตรวจซ้ำอีกครั้ง

#### 3. เฝ้าระวังตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ innnews)

- จากกรณีที่มีโลกโซเชียล เผยแพร่ ภาพ และการเขียนข่าวและภาพ ระบุว่า มีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา เดินทางทะเลลักเข้ามาทางด่านชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวนมากนั้น นายอรรถวิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าฯตาก ได้ให้ทางนายอำเภอที่อยู่ตามแนวชายแดน ได้ทำประกาศออกข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไม่เป็นความจริงและเป็นข่าวปลอม และเป็นภาพเก่า จึงขอให้ประชาชนไม่ตกใจวิตกกังวล ประกอบด้วยการตรวจของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ก็ยังไม่พบว่ามีคนในพื้นที่ชายแดนติดเชื่อแต่อย่างใด คนไทยปลอดภัยดี และมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น เต็มที่ และทุกฝ่ายร่วมมือกันในการเฝ้าระวังอย่างดีมาก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ข่าวสด)

## ประเด็นข่าว

- นพ.จรัญ จันทมัตตการ นพ.สสจ.ตาก กล่าวว่า ได้ดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ตะเข็บชายแดน จ.ตาก ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ย. แล้ว 2,635 ราย เป็นคนไทย 1,641 ราย ต่างชาติ 994 ราย ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าการตรวจคัดกรองให้ได้ประมาณ 10,000 คน นอกจากนี้มีผู้เข้ากักตัวในสถานที่กักตัวของท้องถิ่นจำนวน 18 ราย เราค้นหาในคนที่มีความเสี่ยงสูงก่อน ถ้าคนเหล่านี้ไม่พบเชื้อ คน จ.ตาก ก็ค่อนข้างปลอดภัย

นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารมช.สธ. เปิดเผยถึง มาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ตาก ว่าได้มีคำสั่งปิดด่านถาวร 2 ด่าน และด่านธรรมชาติให้หน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองแต่ละพื้นที่ตรวจลาดตระเวนในช่องทางธรรมชาติตลอด 24 ชั่วโมง ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับ อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ค้นหาแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบผ่านช่องทางชายแดน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (77kaoded)

- ตม.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ สก.สามร้อยยอด ร่วมกันจับกุมคนไทย 2 ราย ที่นำพาบุคคลต่างด้าวสัญชาติบังกลาเทศจำนวน 3 ราย หลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายได้ที่ด่านตรวจถาวร บนถนนเพชรเกษมอำเภอสามร้อยยอด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(ผู้จัดการ)

- ตม.กาญจนบุรี ร่วม รพ.พหลฯ เปิดจุดตรวจเชื้อโควิด 19 แรงงานชาวเมียนมา หลังลักลอบเข้าเมืองป้อมเชื้อแพร่ระบาด เผยต้องกระจายไปกักตัวตาม สก.ต่างๆ รวมกว่า 190 ราย ดูแลค่าอาหารครบ 3 มื้อๆ 25 บาท

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน ไทยรัฐ)

- จ.สระแก้ว นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เรื่องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด และยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19

- จ.เชียงราย ผวจ.เชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจสกัดยาเสพติด ปัจจุบันถูกมอบหมายภารกิจให้สกัดแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา รวมทั้งตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคลที่เดินทางด้วย ที่ผ่านมายังมีบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเล็ดลอดเข้ามาในพื้นที่เป็นระยะ จากนั้นไปจะให้เครือข่ายสาธารณสุข หรือ อสม.ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน สแกนบุคคลในหมู่บ้านชุมชนชายแดนทั้งหมดอีกครั้ง ทำกันแบบเข้มงวด หรือเรียกขานบุคคลกันใหม่อีกรอบ อย่าให้มีการลักลอบเข้ามาโดยเด็ดขาด

- จ.กาญจนบุรี นายนิรันดร์ ทรงนิพิฏกุล รอง ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดจุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในเมียนมา กาญจนบุรีตั้งจุดตรวจ 6 จุด รวมทั้งช่องทางธรรมชาติที่มีมากกว่า 40 แห่ง โดยยกระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและสอดส่อง พร้อมแจ้ง เจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที

- จ.ตราด หลังจากรัฐบาลและศบค.ปิดชายแดนและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ โดยอนุโลมให้รถยนต์ขนส่งสินค้าสามารถเข้าไปส่งสินค้าได้ แต่คนขับรถยนต์ต้องกลับเข้ามาภายใน 7 ชั่วโมง หากเกินกว่านั้นจะต้องถูกกักตัว 14 วัน แต่ในส่วนของช่องทางจุดผ่านแดนการค้า หรือจุดผ่อนปรนการค้าไม่อนุญาต ทำให้เกิดปัญหาที่ จ.ตราด คือจุดผ่อนปรนบ้านหมื่นด่าน อ.บ่อไร่ และจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านท่าเส้น อ.เมือง จ.ตราด การค้าหยุดชะงัก ผู้ค้าได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการนำวัสดุก่อสร้างเข้าไป ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าขายสินค้าทางการเกษตรและเคมีภัณฑ์ที่ต้องการนำสินค้าไปขายใน อ.สัมปยุต จ.พระตะบอง แต่ทางอำเภอบ่อไร่ ได้ขอให้ทางพ่อค้าประสานไปยังนายอำเภอสัมปยุต ขอให้ทำหนังสือมายังอำเภอบ่อไร่ เพื่อยืนยันความต้องการ

### 4.เฝ้าระวังการระบาดในมาเลเซีย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ทวิตเตอร์ thaipbs)

- การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 วันเดียว 100 คนในมาเลเซีย ทำให้ จนท.ประจำด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย อ.เบตง จ.ยะลาต้องกวดขันในการตรวจสอบประวัติ และวัดอุณหภูมิคนขับรถบรรทุกสินค้ามายังฝั่งไทย โดยไม่อนุญาตให้คนขับพักค้างคืน และต้องกลับทันทีหลังลงสินค้าใกล้ด่านเสร็จ

### 5.ไทยลี้กตรวจเชื้อโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด เดลินิวส์)

- นายกรวีร์ ปริศนานันท์กุล รองประธานบริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด กล่าวว่า ตอนนี้งรอผลการตรวจหาเชื้อจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งหากผลตรวจพบว่านักเตะคนใดติดเชื้อ นักเตะคนนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลงสนามแข่งขัน และจะเรียกผู้เกี่ยวข้องกับสโมสรต้นสังกัดทั้งหมดมาตรวจซ้ำอีกรอบ แต่จะยึดโปรแกรมเดิมเอาไว้ ไม่ได้ตัดสิทธิ์การแข่งขันแต่อย่างใด จะไม่ห้ามทั้งทีม เพราะในเมื่อคนอื่นในทีมไม่มีเชื้อ ย่อมสามารถแข่งขันได้ เพื่อไม่ให้โปรแกรมฟุตบอลเกิดช่องว่าง หากตรวจพบผู้ติดเชื้อจริง กระทรวงสาธารณสุข คงมีมาตรการออกมา ซึ่งอาจสร้างความวุ่นวายให้กับฟุตบอลลีกไทยพอสมควร แต่ไม่ยอมมองในแง่ร้ายเกินไป เพราะไทยไม่มีการติดเชื้อในประเทศมานานแล้ว ดังนั้นการตรวจหาเชื้อในตัวนักเตะ หรือผู้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยคงไม่น่ากังวล

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ แนวหน้า ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน มติชน สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ผู้จัดการ แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ข่าวสด ไทยรัฐ, js100 xinhuaathai, sanook tnnthailand)

- ญี่ปุ่น แผนจัดหาวัคซีนโควิดอย่างเร่งด่วนของรัฐบาลญี่ปุ่นได้รับผลกระทบ จากการที่วัคซีนของบริษัทแอสตราเซนเนกา ต้องระงับการทดสอบชั่วคราวหลังพบอาการป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้ในอาสาสมัคร

- เกาหลีใต้ บ.แอลจี อีเล็กทรอนิกส์ คิดค้นหน้ากากกรองอากาศแบบใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความกังวลจากการสวมหน้ากากอนามัยแบบธรรมดา ซึ่งจะมาพร้อมกับกล่องใส่ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่และฆ่าเชื้อหน้ากากด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดราคาขาย

## ประเด็นข่าว

**-สหรัฐฯ** ยอดเด็กติดเชื้อโควิด 19 ในฟลอริดาพุ่งขึ้นร้อยละ 34 หลังโรงเรียนเปิด พร้อมช่วยเหลือกลุ่มประเทศอาเซียน รับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

-นักวิจัยสหรัฐฯ ย้ำๆ พุดเบาๆ จะทำให้ละอองฝอยปนเปื้อนโควิด 19 แพร่กระจายในอากาศน้อยลง

-**เมียนมา** ตรวจพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย และผู้ป่วยที่ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 120 ราย สั่งประชาชน "อยู่แต่บ้าน"

-**รัฐบาลเมียนมา** มีคำสั่งให้ล็อกดาวน์อีก 21 อำเภอในนครย่างกุ้ง ทำให้ขณะนี้มีเทศบาลรวม 28 แห่ง หรือกว่าครึ่งหนึ่งของนครย่างกุ้ง

-**ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รายใหม่จำนวน 3,821 ราย ส่งผลให้ขณะนี้ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 248,947 ราย สูงที่สุดในอาเซียน

-**อินโดนีเซีย** เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สูงที่สุดในอาเซียน โดยมีจำนวน 8,456 ราย และมีผู้ติดเชื้อจำนวน 207,203 ราย เตรียมกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกในสัปดาห์หน้า

- **อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเดียวเกือบ 1 แสนคน ทำสถิติรายวันสูงสุดใหม่อีกครั้ง

- **จีน** อนุมัติการทดลองทางคลินิกของวัคซีนแบบสเปรย์พ่นจมูก เพื่อรักษาโควิด 19 เป็นวัคซีนต้านไวรัสโควิด 19 ชนิดฉีดพ่นจมูกตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน (NMPA) สำหรับการทดลองทางคลินิกในมนุษย์

- **อังกฤษ** ประกาศมาตรการห้ามประชาชนรวมตัว หรือพบปะทางสังคมเกิน 6 คน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. นี้เป็นต้นไป

-**บราซิล** อ้างผลการทดลองวัคซีนผลิตและพัฒนาโดยบริษัท "ซิโนแวค ไบโอเทค" ของจีน ได้ผลดีน่าพอใจอย่างยิ่ง โดยผู้เข้ารับการทดลองวัคซีนตอบสนองสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 ได้มากถึง 98 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงกลุ่มคนอายุเกิน 60 ปี ทั้งไม่พบการเกิดผลกระทบบ้างเคียงจากการทดลองวัคซีน รัฐบาลบราซิลเตรียมขยายการทดลองวัคซีนชนิดนี้ทั่วประเทศอาจภายในช่วงต้นเดือน ธ.ค. นี้

-**บริษัทยา 9 แห่งทั่วโลก** กำลังอยู่ในระหว่างช่วงท้ายการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ในวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 อย่างไรก็ดี แอสตราเซนeca บริษัทยาของอังกฤษ ได้ประกาศหยุดการทดลองทางคลินิกในวัคซีนที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย ออกซฟอร์ดในสัปดาห์นี้ หลังอาสาสมัครที่เข้าร่วมทดสอบมีอาการป่วยที่ยังไม่ทราบสาเหตุ

-**สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก** มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น 28,026,967 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 908,002 ราย และผู้ป่วยรักษาหายมี 20,104,939 ราย โดยสหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดของโลก อยู่ที่กว่า 6.5 ล้านราย ผู้เสียชีวิตเกือบ 2 แสนราย ตามด้วยอินเดียนับ 2 ผู้ติดเชื้อกว่า 4.4 ล้านราย ผู้เสียชีวิตกว่า 7.5 หมื่นราย อันดับ 3 บราซิล ผู้ติดเชื้อกว่า 4.2 ล้านราย

### บรรจุข้าราชการรุ่นโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ hfocus

-เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงกรณีเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ออกมาเรียกร้องว่ามีนักสื่อสารฯ ทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติบรรจุข้าราชการโควิด 19 แต่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกราว 520 คน โดยจะยื่นหนังสือที่กระทรวงฯ ในวันที่ 15 ก.ย. นี้ ว่า หลักการการบรรจุครั้งนี้ต้องเป็นไปตามมติ ครม. จำนวนกว่า 4 หมื่นอัตราใน 24 สายงานภายใต้ข้อกำหนดทางงานหรือสนับสนุนเรื่องโควิด 19 แต่หากนอกเหนือ 24 สายงานก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะนอกเหนือมติ ครม. อย่างไรก็ตาม โดยหลักการพิจารณาจะต้องเป็นไปตามนี้ ทั้งนี้จะมีการประชุม อ.ก.พ. สธ. พิจารณากรณีการบรรจุกับ รพ.สต.ที่เหลืออยู่ ในวันที่ 11 ก.ย. หลังจากประชุมแล้ว จะส่งเรื่องไปยัง ก.พ. และประชุมภายในเดือน ก.ย. เพื่อบรรจุข้าราชการของ สธ. ให้ครบก่อนวันที่ 30 ก.ย. เนื่องจากเป็นการใช้เงินงบประมาณปี 2563 ส่วนกรณีเรียกร้องผลประโยชน์นั้น ขออย่าไปเชื่อว่า ถ้าจ่ายเงินจะได้บรรจุ เพราะทุกอย่างทำได้ด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกระบวนการ ไม่มีการทำอะไรแบบนี้ได้

### แฮ็กระบบคอมพิวเตอร์ รพ.สระบุรี

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ รพ.สระบุรี โดนไวรัส Ransomware เรียกค่าไถ่ ว่าขณะนี้ ทราบว่าทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ แก่ไซรท์สที่ปิดล็อก และหารือร่วมกับ กสทช. เพื่อพัฒนาระบบป้องกันการแฮ็กข้อมูล พร้อมกันนี้ได้เร่งสั่งการให้ทุก รพ.ในสังกัด สธ. เร่งสำรองข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีเดียวกับ รพ.สระบุรี และในเตรียมของงบประมาณเงินกู้ 1,900 ล้านบาท เพื่อมาวางข้อมูลสุขภาพระดับชาติ ให้ทุก รพ.ในสังกัด ซึ่งคาดว่าจะภายใน 1-2 ปี

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ kapook, คมชัดลึก

-เสนอข่าว พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. ในฐานะโฆษก บก.ปอท. กล่าวว่า จะดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ และพยายามร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกู้คืนข้อมูล พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการป้องกัน คือ

1.ผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายไอทีของหน่วยงาน หมั่นตรวจสอบช่องโหว่ของระบบในองค์กร สร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร บริหารจัดการข้อมูลให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ และ 2.บุคลากรในองค์กร ต้องระมัดระวัง

ไม่ใช้โปรแกรมปลอมที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส หมั่นสแกนและอัปเดต ไม่เปิดดูอีเมลหรือลิงก์แปลก ๆ ที่แอกเกอร์อาจแฝงไวรัสเข้ามาทำลายระบบคอมพิวเตอร์ได้ ตั้งค่ารหัสต่าง ๆ ที่คาดเดาได้ยาก หรือตั้งค่ารหัสยืนยัน 2 ครั้ง และหมั่นสำรองข้อมูลสำคัญไว้เสมอ

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว นายเชียง เทียง โยว ผจก.ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของแคสเปอร์สกี กล่าวว่า แคสเปอร์สกีขอประณามการโจมตีของแรนซัมแวร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่หน่วยงานภาคสาธารณสุข ในช่วงที่โรงพยาบาลเป็นแนวหน้าของการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงวิกฤตนี้ ขอแนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากกรกระทำนี้เป็นความผิดที่มีโทษ

## ประเด็นข่าว

ผู้เชี่ยวชาญของแคสเปอร์สกีสามารถให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบเหตุการณ์นี้ได้สำหรับองค์กรและธุรกิจทั้งหมดในทุกรูปแบบ ทุกขนาด ทุกภาคส่วน

### ดำเนินคดีวัยรุ่นทะเลาะวิวาทใน รพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-เสนอข่าว พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. ชี้แจ้งกรณีกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกัน ใน รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนท.ตร.ได้แยกการดำเนินคดีออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเหตุเกิดที่บริเวณหน้าร้านหมูกระทะ ถ.เลียบคลองชลประทาน ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำนวน 3 ราย ที่ใช้อาวุธมีดแทงผู้ต้องหาอีกกลุ่ม ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ส่วนที่สองเหตุเกิดภายใน รพ.พระจอมเกล้า ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 5 ราย ในข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยังต้องรอรายงานชั้นสูตราบดแผลจากแพทย์มาประกอบสำนวนการสอบสวน เพื่อพิจารณาข้อหาหรือฐานความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป พร้อมกล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ขอประณามการกระทำในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น หรือประชาชนใกล้เคียง

ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 5 เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงเครื่องมือแพทย์ไม่ได้รับความเสียหาย ที่สำคัญระหว่างเกิดเหตุยังสามารถบริการผู้ป่วยได้ตามระบบ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทางโรงพยาบาลแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทให้ถึงที่สุด

ด้าน นพ.เอกสิทธิ์ พิธธรรมานนท์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ รพ.พระจอมเกล้า กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุทาง รพ.มีมาตรการป้องกันเหตุอยู่แล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่าอาจมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น จึงประสานขอกำลังตำรวจให้มาคอยควบคุมระงับเหตุในทันที ทั้งนี้ในช่วงเย็น คณะผู้บริหาร รพ.ได้เรียกประชุมเพื่อหาข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล สำหรับความเสียหายอยู่ระหว่างตรวจสอบ

### อย.ทลายแหล่งขายสมุนไพรยามงจินตามณี และตรวจยึดถุงมือทางการแพทย์เถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-เสนอข่าว อย. - สตช. แฉลงผลการทลายแหล่งขายสมุนไพรยามงจินตามณี (ยาผีบอก) ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิษณุโลก ขอนแก่น ลพบุรี และมหาสารคาม ได้ของกลางกว่า 4 หมื่นซอง และตรวจยึดถุงมือยางของบริษัท พันธยศเฮลท์ แพลนเนท จำกัด เขตหนองแขม กทม. เนื่องจากพบว่า เป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐาน และมีสภาพเป็นถุงมือที่ผ่านการใช้งานแล้วนำมาแบ่งบรรจุขายใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดของกลางทั้งหมด 7 รายการ จำนวน 9 แสนคู่ มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจค้น บ.พันธยศเฮลท์ แพลนเนท จก. ย่านหนองแขม กทม. ของ นายพันธยศ อัครอมรพงศ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์ พรรคภราดรภาพ ก่อนยึดของกลางถุงมือทางการแพทย์ใช้แล้วนำมาบรรจุกล่องรวมกว่า 9 แสนคู่ มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท หลังได้รับการร้องเรียนว่า บริษัทดังกล่าวนำผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่เป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานผ่านการใช้งานแล้วมาแบ่งบรรจุขายใหม่

### สบส.ห่วงสุขภาพคนอยู่คอนโด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด, acnews.net, thailandplus.tv, bangkokinsight

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันเป็นผลทำให้กลุ่มวัยทำงานมีแนวโน้มนิยมเลือกคอนโดมิเนียมมากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งอาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ได้แก่ การบริโภคอาหารจานด่วน ขาดการออกกำลังกาย จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินงาน คอนโดฯ สร้างสุขภาพ เพื่อให้นิติบุคคลของอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยนำไปสู่การมีสุขภาพะในที่สุด ร่วมมือกับนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการ จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย ภาคธุรกิจเอกชนจากคอนโดมิเนียม โดยคาดว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะเปิดรับสมัครคอนโดมิเนียมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อมอบรางวัลให้กับคอนโดมิเนียมที่มีการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่เป็นต้นแบบคอนโดฯ สร้างสุขภาพต่อไป

### ทีมเฉพาะกิจป้องกันการฆ่าตัวตายบนโลกโซเชียล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ตรงกับวันที่ 10 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกจะช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตและช่วยกันลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายและทำร้ายคนใกล้ชิด ในปีนี้เตรียมแผนกำลังกับ กองปราบปราม สตช. ศึกษาสัญญาณการฆ่าตัวตายบนโลกโซเชียล และเตรียมพัฒนาและจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือคนที่ส่งสัญญาณการฆ่าตัวตายบนโลกโซเชียล วางแผนเตรียมระบบให้พร้อมใช้งานก่อนสิ้นปี โดยกองปราบปรามจะมีจนท.ประจำการคอยประสานกับทาง Influencer และกรมสุขภาพจิต ตลอด 24 ชม. หากได้รับการประสานผู้ที่มีความเสี่ยง จะช่วยตรวจสอบว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงนั้นๆอยู่ในพื้นที่ไหน และจะรีบประสานสถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบเข้าให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจนกว่าจะเรียบร้อย จากนั้นกรมฯ ก็จะเข้ามาดูแลผู้มีความเสี่ยงต่อไป

### เตือนทำฟันหมอกระเป่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, สยามรัฐ

-เสนอข่าว นพ.สรายุधि บุญชู รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงอันตรายจากการทำฟันเถื่อนว่า ปัจจุบันมีผู้รับทำฟันเถื่อนจำนวนมาก ทั้งที่เปิดเป็นร้าน หรือหัวกระเป่าเครื่องมือไปทำตามบ้าน โดยอ้างใช้วัสดุคุณภาพเดียวกับทันตแพทย์ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ว่าวัสดุเหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กล่าวอ้าง

## ประเด็นข่าว

หรือไม่ สะอาดปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งผู้รับบริการส่วนใหญ่ที่ใช้บริการทำฟัน โดยเฉพาะทำฟันปลอมเถื่อนแทนรักษากับทันตแพทย์มักให้เหตุผลว่าเนื่องจากสะดวกรวดเร็ว รอรับฟันปลอมได้ทันทีถูกกว่า แต่ไม่คุ้มค่างับอันตรายที่อาจได้รับ ซึ่งเป็นการใช้สารพลาสติกสีขาวและขาวแปะปิดรูฟันซี่ฟัน ไม่มีการใช้เครื่องมือกำจัดเนื้อฟันที่ผุออก หากปล่อยทิ้งไว้นานเนื้อฟันผุจะลุกลามเข้าโพรงประสาทฟัน ทำให้ปวดหรือเป็นฝีหนองที่ปลายรากฟันต้องถอนฟันในที่สุด หรือหากทำฟันปลอมจะใช้วิธีปั้นสารคล้ายพลาสติกเป็นฐานและรูปร่างฟันคล้ายซี่ฟันจริง วางทับบนเหงือกและยึดกับฟันซี่ข้างเคียง ยิ่งเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นไม่สามารถทำความสะอาดได้ จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เกิดเหงือกอักเสบ บวมแดงอาจรุนแรงถึงขั้นมีการละลายตัวของกระดูกขากรรไกร อาจมีสารระเหยตกค้าง หรือเป็นสารก่อมะเร็ง

## เกษตรอินทรีย์อาเซียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ), เว็บไซต์(ไทยรัฐ, thebangkokinsight)

-เสนอข่าว น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม คกก.พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ว่าประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2565 ที่มีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พณ. เป็นประธาน บูรณาการทำงานร่วมกัน 7 กระทรวง ประกอบด้วย ก.เกษตรฯ ก.การอุดมศึกษา ก.พาณิชย์ ก.กลาโหม ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข และ ก.อุตสาหกรรม มุ่งเป้าหมาย 1.ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 2.พัฒนาการผลิตและบริหารเกษตรอินทรีย์ และ 3. พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน โดยขณะนี้กลุ่มประเทศอาเซียนได้ตกลงจัดทำมาตรฐานกลางของอาเซียน หรือชื่อทางการว่า Mutual Recognition Arrangement for Organic Agriculture สำหรับในปีงบประมาณ 2564 จะมีโครงการรวมทั้งสิ้น 209 โครงการ งบประมาณ รวม 1.9 พันล้านบาท และเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ เพราะนอกจากจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ยังจะเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ด้วย

## กลุ่มคราฟต์เบียร์ยื่นคัดค้านประกาศห้ามขายสุราออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชนสุดสัปดาห์, thaiquote, มติชนออนไลน์)

-เสนอข่าว นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.พรรคก้าวไกล ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุรา คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการคราฟต์เบียร์ เพื่อขอคัดค้านการบังคับใช้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายย่อยได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 เป็นอย่างมากจากการถูกสั่งปิดกิจการภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการรายย่อยที่กำลังประสบปัญหาทางธุรกิจ

ไม่ช่วยแก้ปัญหาการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนได้อย่างแท้จริง ขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และขาดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ด้าน นายศุภพงษ์ พริ้งล้าภู ตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการคราฟต์เบียร์ กล่าวว่า ขอประณามการกระทำในลักษณะนี้ว่า เผด็จการทางสุขภาพ ลิดรอนการเข้าถึงข้อมูลสิทธิในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเหลื่อมล้ำครั้งใหญ่ เป็นการนำเยาวชนมาอ้างเพื่อออกกฎหมายห้ามขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ชี้แจงเฉพาะออนไลน์ แต่เป็นการบังคับให้ทุกคนไปซื้อสุราที่ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า หรือบาร์ ทั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุขรณรงค์เรื่องการเมาไม่ขับ ซึ่งการออกกฎหมายโดยไม่มีการคำนึงถึงผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลาย ซึ่งมีใบอนุญาตการขายสุราในประเทศไทยมากกว่า 5 แสนใบ เป็นการทำลายอาชีพ และทำลายธุรกิจที่ดำเนินการอย่างยากลำบากตลอดมา โดยในวันที่ 19 ก.ย. จะไปร่วมชุมนุมในฐานะกลุ่มสุราปลดแอก เพื่อยับยั้งกฎหมายดังกล่าวให้ได้

## ข่าวปลอม : ผักปลาบ หล้าปักกิ่ง ใช้รักษาโรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรณีมีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่าง ๆ ถึงประเด็นเรื่อง ผักปลาบ หล้าปักกิ่ง ใช้รักษาโรคมะเร็ง พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ สมุนไพรทั้งสองชนิดไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งในมนุษย์ได้ โดยผักปลาบ และหล้าปักกิ่งเป็นพืชสมุนไพรไทย ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาพื้นบ้าน มีสารสำคัญที่ชื่อว่า glycosphingolipid และ phytosteryl glucoside ผลการศึกษาวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการพบว่า สารเหล่านี้มีส่วนช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง แต่ผลดังกล่าวเป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้น และยังไม่มีความรู้ทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัด

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

